


เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งท่ี ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) 

วันอังคารท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ 

โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒสิภา 

วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา   
นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายบุญส่ง น้อยโสภณ 
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

ก่อนเปิดการประชุม (เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา) พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา 
คนที่หนึ ่ง ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที ่เกี ่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน 
หรือปัญหาอื่นใดตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ านวน ๙ คน เป็นเวลาพอสมควร 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม                                          (ไม่มี) 

(๒)  รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)  

(๓)  กระทูถ้าม  (ไม่มี)  

(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้ (ไม่มี) 

(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา จ านวน ๓ เรื่อง  

 

ผลการพิจารณา 

    ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะผู้ชี้แจงติดภารกิจส าคัญ 
ไม่สามารถเข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุมได้ จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 
 

๕.๑ นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๖๑) (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗) 

 



๒ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
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ผลการพิจารณา 

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะผู้ชี้แจง  
ติดภารกิจส าคัญไม่สามารถเข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุมได้ จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันอังคารที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 

 

 

ผลการพิจารณา 

  กระทรวงการคลังได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะผู้ชี้แจงติดภารกิจส าคัญไม่สามารถเข้าร่วม
ชี้แจงในที่ประชุมได้ จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 

 (๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม ่ จ านวน ๕ เรื่อง  

เนื่องจากระเบียบวาระที่ ๖.๑ และ ๖.๒ เป็นเรื่องในท านองเดียวกันและมีผู้ชี้แจง 
จากหน่วยงานเดียวกัน ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้พิจารณารายงานทั้ง ๒ เรื่องไปพร้อมกัน 

        

๕.๒ รายงานกิจการประจ าปี  งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนของธนาคาร 
เ พ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖  
(ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖) 
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๘) 

 

๕.๓ รายงานประจ าปีเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๗๕ (๗) แห่งพระราชบัญญตัิการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๘) 

 
 



๓ 
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ผลการพิจารณา 

ในการพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. 
(นายศิริสุข  ยืนหาญ) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา  

ภายหลังจากที่รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้แถลงรายงานทั้ง ๒ เรื่อง ต่อที่ประชุมแล้ว ประธาน 
ของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยสมาชิกวุฒิสภาได้มีข้อตั้งข้อสังเกตต่อรายงาน 
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดปัจจุบัน พบว่า สารเสพติดมีรูปแบบที่หลากหลาย 
มากขึ้น ราคาถูกและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น กลุ่มผู้ค้าแฝงตัวท าอาชีพหลากหลาย รวมถึงบางกรณีก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 
มีรูปแบบการขายที่ปรับเปลี่ยนไป ผู้ต้องหาคดียาเสพติดมีมากขึ้น จ านวนเตียงของสถานพยาบาลยาเสพติด
ของกระทรวงสาธารณสุขขาดแคลนไม่เพียงพอต่อผู้เข้ารับการบ าบัด ผู้ต้องขังคดียาเสพติด คิดเป็น 
ร้อยละ ๗๐ – ๘๐ ของทั้งหมด และร้อยละ ๓๐ กระท าผิดซ้ าใน ๓ ปี โดยสถานการณ์ส าคัญ คือ ผู้เข้ารับ
การบ าบัดในระบบสมัครใจน้อยกว่าระบบบังคับ จ านวนผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดสะสมเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ส่งผล
ต่อคุณภาพประชากรของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ ในวัยท างาน  ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
และงบประมาณในการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ดังนั้น สาเหตุส าคัญที่ปัญหานี้ไม่หมดไปจากสังคมไทย 
มาจากขาดความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง ขาดความเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมาย มีการละเว้น
การด าเนินการบางกรณี เช่น ไม่เข้าตรวจจับในงานเทศกาลต่าง ๆ เนื่องจากหวั่นผลกระทบการท่องเที่ยว 
ในพ้ืนที่ เป็นต้น รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะบางประการต่อการด าเนินการของ ป.ป.ส. โดยเห็นว่า (๑) ป.ป.ส. 
ควรเปิดเผยข้อมูลของผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด ให้สังคมทราบ เพ่ือไม่ให้มีที่ยืนในสังคม (๒) ควรทบทวนอัตรา
เงินรางวัลน าจับ ตลอดจนเงินเพ่ิมพิเศษให้ครอบคลุมไปถึงฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ ที่ร่วมปราบปราม 
ยาเสพติดด้วย และทบทวนการใช้งบประมาณในโครงการที่ไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๖.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ตามมาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด) 

๖.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 



๔ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
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(๓) ควรทบทวนมาตรการด าเนินการเพ่ือให้สามารถจับกุมผู้ค้ารายใหญ่ได้ เนื่องจากผู้ต้องขังคดียาเสพติด 
ในเรือนจ าส่วนใหญ่แล้วเป็นเพียงผู้ค้ารายย่อย แต่ทั้งนี้ต้องมีการด าเนินการเพ่ือจับกุมผู้ค้ารายใหญ่ และรายย่อย
ควบคู่กันไป ซึ่งข้อมูลผู้ค้ารายย่อย ส่วนมากได้จากผู้เสพ ผู้เข้ารับการบ าบัด ดังนั้น ควรขยายผลข้อมูลไปสู่
การจับกุมผู้ค้าต่อไป แต่ทั้งนี้ การด าเนินการทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้หลักความยุติธรรมทางอาญา หลักความ
ได้สัดส่วน และไม่ละเมิดสิทธิในชีวิตร่างกายของบุคคล (๔) ทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัย พิจารณาก าหนด
มาตรการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ปรับปรุงบทก าหนดโทษในคดียาเสพติดให้เหมาะสม เพ่ือเป็นการป้องปราม
การกระท าผิด และมิให้เกิดแพะรับบาปในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะน ามาซึ่งความรับผิดของรัฐ 
ในการชดเชยหรือเยียวยา นอกจากนี้ ต้องการผลักดันนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมถึง
ให้มีศาลคดียาเสพติดโดยเฉพาะ ที่สามารถตัดสินคดีได้โดยเร็ว (๕) ควรยกระดับการใช้กลไกในพ้ืนที่ คือ 
หมู่บ้านและชุมชน ในการร่วมแก้ปัญหายาเสพติด  ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งมีความพร้อมในเชิงศักยภาพและงบประมาณ และให้มีการติดตามผลการปฏิบัติจากส่วนกลางด้วย  
(๖) นโยบายการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยเป็นนโยบายท่ีดี แต่ขอให้รัฐบาล และ ป.ป.ส.เน้นมาตรการ
ป้องกันการกลับมาเสพซ้ าและการป้องกันท่ีต้นเหตุให้มากขึ้นด้วย และ (๗) ควรส่งเสริมให้ทุกจังหวัด 
มีสถานที่ฟ้ืนฟูผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด และให้บ าบัดรักษาจนหายขาดก่อนปล่อยตัว และให้มี “โครงการ 
คืนคนดีสู่สังคม” ในเรือนจ า เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับผู้ต้องขังคดียาเสพติด ลดโอกาสการกลับเข้าไป
ติดคุกอีก  

นอกจากนี้ ได้มีข้อซักถามในประเด็นเกี่ยวกับ (๑) แนวทางการด าเนินการตรวจค้น 
ยาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว สถานบันเทิง  และการด าเนินการต่อยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ (๒) ความคืบหน้า
ของการประสานความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทางการผลิต  
และสกัดกั้นการใช้เส้นทางล าเลียงสารตั้งต้นการผลิต และยาเสพติดผ่านประเทศไทย มีแผนเพิ่มเติม 
ในการใช้เทคโนโลยี เช่น โดรนลาดตระเวน กล้องวงจรปิด หรือระบบตรวจจับความร้อนในพื้นท่ีเสี่ยง
ตามแนวชายแดนหรือไม่  มีการตรวจสอบและป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ในกระบวนการลักลอบการน าเข้ายาเสพติด อย่างรอบคอบรัดกุมเพียงใด  (๓) จากสถานการณ์ปัญหา 
ยาเสพติดที่ทวีความรุนแรงขึ้น ป.ป.ส. ได้มีการพิจารณาทบทวนเพ่ือหาข้อหาข้อผิดพลาดจากการด าเนินงาน
หรือไม่ อย่างไร (๔) ป.ป.ส. มีแผนงานด้านงบประมาณแบบบูรณาการทั้งการลดการกระท าความผิดซ้ า  
และการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างไร และจะเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านการบ าบัดรักษา 
ผู้ติดยาเสพติดอย่างไร และ (๕) ป.ป.ส. มีแผนท่ีจะพัฒนาเครื่องมือหรือเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในการตรวจสอบการซื้อขายยาเสพติดออนไลน์หรือไม่  มีแผนการประสานงานกับหน่วยงาน 
ด้านสื่อสารและการเงิน เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือธนาคารแห่งประเทศไทย 
รวมถึงผู้ให้บริการขนส่งไปรษณีย์ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและปิดกั้นการซื้อขายยาเสพติด
ออนไลน์ด้วยหรือไม่  
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รองเลขาธิการ ป.ป.ส. (นายศิริสุข ยืนหาญ) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ส านักงาน ป.ป.ส. 
ด าเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งจัดท าขึ้นตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา ๓ เพ่ือให้การป้องกัน 
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีเอกภาพ มีความต่อเนื่อง กระบวนการในการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม ความสงบเรียบร้อย  
และความมั่นคงของรัฐ มีการทบทวนนโยบายและแผนระดับชาติทุก ๕ ปี เพ่ือหาแนวทางและปรับปรุง 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ๑) กรณีปัญหาการตรวจค้นยาเสพติดในสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานบันเทิง 
ป.ป.ส. ใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๑๑๕  
ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ มีหน้าที่และอ านาจในการตรวจหรือค้น  
ผู้มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าเสพยาเสพติด ยึดยาเสพติดจากผู้ครอบครองยาเสพติด และตรวจหรือทดสอบ
หรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบสารเสพติดในร่างกายของบุคคลเมื่อมีเหตุจ าเปน็ประกอบกบัมเีหตอุนัควร
เชื่อว่าบุคคลนั้นเสพยาเสพติด ไม่ได้ตรวจทุกคน ส่วนใหญ่เมื่อเข้าไปตรวจสอบจะพบยาเสพติดกระจายเต็มพ้ืน
ซึ่งหาเจ้าของไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าสถานบันเทิง หรือเทศกาลดนตรี จะมีการใช้สารเสพติด 
เป็นจ านวนมาก หากมีการสืบสวนและตรวจพบก็สามารถสั่งปิดได้ประมาณ ๓๐ วัน ป.ป.ส. มีเจ้าหน้าที่ 
หาข่าวและสายลับส่งข้อมูล แต่การเข้าตรวจค้นต้องดูจังหวะ ในส่วนนี้มีแผนรองรับอยู่แล้ว เช่น  
เมื่อประชาชนร้องเรียน เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. จะสืบและเข้าตรวจค้น เข้าไปกดดัน ส่วนใหญ่จับตัวผู้ค้าไม่ได้  
จับได้เฉพาะผู้เสพ ซึ่งหากตรวจพบจะส่งเข้าบ าบัดตามกระบวนการ โดยต้องผ่านการประเมินของกระทรวง
สาธารณสุข ๒) การด าเนินการต่อยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ ป.ป.ส. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการตรวจสภาพการตรวจพิสูจน์ การเก็บรักษา การท าลาย การน าไปใช้
ประโยชน์ และการรายงานยาเสพติด พ.ศ. 2565 และตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องเผาท าลายยาเสพติด 
เพื่อไม่ให้เกิดข้อกังขาต่อประชาชน พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยตั้งเป้าเผาท าลายยาเสพติด  
อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง ๓) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปราบปรามยาเสพติด มีการสกัดกั้น
การใช้เส้นทางล าเลียงสารตั้งต้นการผลิตและยาเสพติดผ่านประเทศไทย โดยใช้โดรนล าเลียง ป.ป.ส.  
ได้น าอุปกรณ์เสริมการท างาน ทั้งกล้องตรวจจับลาดตระเวนเวลากลางคืน เครื่องเอกซเรย์ รวมถึง  
เครื่องแอนตี้โดรน (Anti Drone) มาใช้เพ่ือหาแนวทางสกัดกั้นปราบปรามขั้นเด็ดขาด รวมถึงขอความร่วมมือ
ภาคประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล และมีการตั้งหน่วยบัญชาการสกัดกั้นยาเสพติดและสารตั้งต้น น าโดรน
บินผ่านล าน้ าในพื้นที่ภาคตะวันออก และขณะนี้ได้ร่วมกับกองทัพบกพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอนิฟราเรด 
ท่ีสามารถตรวจจับคลื่นความร้อนหรือสิ่งแปลกปลอมได้ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการป้องกันยาเสพติดตามแนวชายแดน 
ป.ป.ส. ได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานแม่น้ าโขงปลอดภัยหรือ Safe Mekong Coordination Center  
รวม 6 ประเทศ หน่วยงานด้านยาเสพติดของทั้ง 6 ประเทศ ได้กระชับความร่วมมือระหว่างกัน  
โดยประสานงานแลกเปลี่ยนการข่าว วิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติด จัดตั้งชุดปฏิบัติการและบังคับใช้
กฎหมายร่วมกัน รวมถึงการประสานงานคดียาเสพติดเพ่ือด าเนินการการจับกุม ผู้ต้องหาหลบหนี  
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โดยสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาที่เกี่ยวกับยาเสพติดได้กว่า 18 ,000 ราย ตรวจยึดของกลางยาเสพติด  
และร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายส าคัญได้ ๔) ปัญหาการปราบปรามยาเสพตดิตามนโยบายของรฐับาล
ในปัจจุบันที่เห็นว่าไม่บรรลุผล ยอมรับว่ากฎหมายปราบปรามยาเสพติดยังมีข้อบกพร่อง  ทั้งนี้ ในวันที่ 30 
มกราคม ๒๕๖๘ รัฐบาลได้ก าหนดให้กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน  ป.ป.ส. 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประชุมร่วมกัน  
เพ่ือก าหนดมาตรการปราบปรามปัญหาคอลเซ็นเตอร์และปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังในแถบชายแดน 
ช่องทางธรรมชาติ  เ พ่ือป้องกันจากต้นทาง ไม่ ให้ เข้ าสู่ประเทศไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้   
และหากไม่บรรลุผลภายใน 6 เดือน จะเพิ่มมาตรการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ๕) การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดระดับท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามระดับ
ท้องถิ่น จัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในจังหวัด จัดสวัสดิการสงเคราะห์ และให้ความรู้ 
สร้างอาชีพ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการกระท าผิดซ้ า และสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดตั้งงบประมาณเกี่ยวกับ 
การด าเนินการแก้ปัญหายาเสพติดได้เอง  ๖) การด าเนินการกรณีเจ้าพนักงานรัฐที่กระท าผิดในคดียาเสพติด 
จะถูกลงโทษเป็น ๓ เท่าของโทษปกติ และ ๗) การแก้ปัญหาการซื้อขายยาเสพติดผ่านช่องทางออนไลน์ 
ป.ป.ส. ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ใช้อ านาจตามพระราชก าหนดมาตรการปองกัน 
และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ รวบรวมเบาะแสและข้อมูลเพื่อน าไปสู่การจับกุม
ผู้ต้องหา นอกจากนี้ ได้ประสานความร่วมมือกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดท า 
Big Data และใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาปรับใช้ในการด าเนินงาน ๘) ปัญหาการขาดแคลนของบุคลากร
การแพทย์ ป.ป.ส. เห็นด้วยที่ต้องสร้างมาตรการจูงใจ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขกับแพทยสภามีการจัดท า
หลักสูตร addition หรือจิตเวชด้านยาเสพติดเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้เปิดสอนเป็นปีที่ ๒ 
เมื่อครบ 4 ปี จะมีแพทย์ที่จบด้านยาเสพติดเพ่ือมารักษาผู้ติดยาเสพติดโดยตรง และ ๙) การป้องกัน 
ผู้เสพยาที่เข้ารับการบ าบัดไม่ให้กลับไปเสพซ้ า ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ก าหนดให้มีศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมติดตาม ดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ความช่วยเหลือ 
และสงเคราะห์แก่ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาได้รับการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม 
โดยได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ ที่จ าเป็นและเหมาะสม รวมทั้งช่วยเหลือ
สนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวสามารถด า รงชีวิตอยู่ในสังคมได้  
โดยไม่กลับมากระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ส าหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ส านักงาน 
ป.ป.ส. จะได้น ากลับไปพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานของส านักงานให้ดีขึ้นต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ  
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ผลการพิจารณา 

นายวีระพันธ์  สุวรรณนามัย ผู้เสนอญัตติ ได้เสนอเหตุผลของการเสนอญัตติเรื่องดังกล่าว  
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ปัจจุบันระบบสาธารณสุขของประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาด้านบุคลากร 
ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกันในหลายมิติ อันได้แก่ ปัญหาการขาดแคลน
แพทย์และบุคลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบทและพ้ืนที่ห่างไกล ปัญหาชั่วโมงการท างานที่ยาวนาน 
ซึ่งส่งผลต่อความเหนื่อยล้า ประสิทธิภาพการท างาน คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของบุคลากร  
และผู้ป่วย ปัญหาความไม่สมดุลในการกระจายบุคลากรทั้งในเชิงจ านวนและประเภท ท าให้เกิด 
ความเหลื่อมล้ าระหว่างพื้นที่เมืองและชนบท ปัญหาข้อจ ากัดในด้านการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้า 
ในอาชีพของบุคลากร ปัญหารายได้และค่าตอบแทนที่ไม่สอดคล้องกับภาระงานและค่าครองชีพ และปัญหา
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่เหมาะสมต่อการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ   

ประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงสมควรที่วุฒิสภาจะได้มีการอภิปรายระดมความคิดเห็น 
เพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเสนอไปยังรัฐบาล เพ่ือพิจารณาด าเนินการอย่างเร่งด่วนในประเด็น 
ดังต่อไปนี้ (๑) การเพ่ิมจ านวนแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขในระบบ พร้อมมาตรการดึงดูดแพทย์ 
และบุคลากรสาธารณสุขเข้าสู่พ้ืนที่ขาดแคลน รวมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยและการธ ารงรักษา
บุคลากรให้อยู่ในระบบ (๒) การก าหนดชั่วโมงการท างานสูงสุด การจัดระบบหมุนเวร และการปรับปรุง
สวัสดิการที่เหมาะสมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข (๓) การปรับโครงสร้างรายได้ 
และค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับภาระงาน ค่าครองชีพ และลักษณะพ้ืนที่ปฏิบัติงานของบุคลากร (๔) การส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพและการอบรมของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง (๕) การก าหนด
นโยบายในการผลิตและกระจายตัวของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึง
การธ ารงรักษาบุคลากรให้อยู่ในระบบอย่างมีประสิทธิภาพ (๖) การเพิ่มงบประมาณและทรัพยากรรวมถึง 
การพัฒนาเทคโนโลยีในโรงพยาบาลที ่ขาดแคลนให้เพ ียงพอ เพ่ือสนับสนุนการท างานของบุคลากร 
อย่างมีประสิทธิภาพ (๗) การสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและความสะดวกในการเข้าถึงสถานบริการสุขภาพ
และการใช้บริการสุขภาพของประชาชนอย่างสมเหตุสมผล  และ (๘) การสร้างสมดุลระหว่างนโยบาย 
การให้บริการสุขภาพแก่ชาวต่างชาติเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับการให้บริการสุขภาพที่เพียงพอกับ
ประชาชนในประเทศ  

๖.๓ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้วุฒิสภาพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ด้านบุคลากรในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย : แนวทางการแก้ไขเพ่ือความยั่งยืน 
นายวีระพันธ์ สุวรรณนามัย เป็นผู้เสนอ 
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จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น   
โดยการอภิปรายของสมาชิกได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ส าคัญเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ด้านบุคลากรในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
ของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปได้ ดังนี้ 

๑. ควรรับฟังความเห็นจากสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน โดยประเด็นปัญหาที่พบ คือ การผลิต
บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ เนื่องจากมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ได้มีจ ากัด การกระจายตัว
ของทรัพยากรในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์แต่ละสาขาไม่เท่าเทียม  การผลิตอาจารย์ของบุคลากร 
ทางการแพทย์ไม่มากพอ อันเนื่องมาจากภาระงานสอนและภาระงานวิจัยมาก ในขณะที่ค่าตอบแทนน้อย  
เกิดอัตราการสูญเสียแพทย์จากการท่ีไม่สามารถแข่งขันค่าตอบแทนและชั่วโมงการท างานกับเอกชนได้  
การท างานไม่ตรงสายหรือสาขาวิชาชีพ ไม่มีต าแหน่งงานให้กับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทุนในการเรียน
ต่อแพทย์เฉพาะทางมีไม่เพียงพอ ไม่มีช่องทางในการร้องเรียนที่ปลอดภัยเมื่อถูกกลั่นแกล้งหรือกดขี่ 
ในระบบ ไม่มีการปกป้องจากภาครัฐเมื่อเกิดความรุนแรงกับบุคลากรทางการแพทย์ ไม่มีการจ ากัดภาระงาน 
เปิดต าแหน่งงานไม่เหมาะสมกับภาระงาน ส าหรับเหตุผลที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คือ ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
ทั้งจ านวนแพทย์ในแต่ละสาขา ไม่มีชั่วโมงการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ชัดเจน ไม่มีข้อมูลภาระงาน
จริงของบุคลากรทางการแพทย์แต่ละคนในแต่ละส่วนงาน ไม่มีอัตราค่าตอบแทนของแต่ละสายงานที่แน่ชัด 
ไม่กล้าชี้ชัดว่าปัญหาคืออะไร และเกิดความเหลื่อมล้ าด้านสวัสดิการ ฯลฯ  ทั้งนี้ ปัญหาบางประการสามารถ
แก้ไขได้เลย เช่น ประกาศเป็นกฎกระทรวงในการใช้ห้องฉุกเฉินส าหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ปรับปรุง
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการให้เหมาะสม เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน  ในการนี้ จึงมีข้อเสนอ 
กล่าวคือ (๑) การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านภาระงาน ชั่วโมงการท างาน 
ค่าตอบแทน และสวัสดิการ (๒) ให้ความส าคัญกับการเติบโตในสายงานของแต่ละวิชาชีพ (๓) แก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพ่ือลดความผิดพลาดเนื่องจากการท างาน
เกินมาตรฐานความปลอดภัย (๔) หน่วยงานหรือหน่วยบังคับบัญชามีการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด  
(๕) เพ่ิมเส้นทางการเติบโตในวิชาชีพอย่างเท่าเทียม และ (๖) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน 
เพื่อปกป้องคุณภาพชีวิตหรือสภาพการจ้างงานของบุคลากรทางการแพทย์ เพราะคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ทางการแพทย์หรือสาธารณสุขย่อมหมายถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม 

๒. ควรสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่แพทย์ที่แท้จริง เพ่ือลดภาระ
งานของแพทย์ เช่น พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค เป็นต้น ให้สามารถ
แนะน าหรือรักษาโรคพื้นฐานที่ไม่ยากนักได้  นอกจากนี้ ควรสนับสนุนศูนย์สุขภาพหรือการกระจายอ านาจสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้ าน (อสม. )  และสนับสนุนโทรเวชกรรม (Telemedicine)  เ พ่ือให้บริการด้านสาธารณสุข 
กับประชาชนโดยบุคลากรทางการแพทย์ผ่านทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย  
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๓. ควรแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุที่ท าให้ปริมาณผู้ป่วยหรือผู้มาใช้บริการทางการแพทย์
เพ่ิมขึ้น โดยกระทรวงการสาธารณสุขต้องด าเนินการในเชิงรุก ทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ด้านอาหาร 
ภาวะโภชนาการต่าง ๆ แก่ประชาชนให้สามารถดูแลตัวเองได้และไม่เป็นภาระของแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ  

๔. ควรแก้ไขปัญหาการกระจุกแต่ไม่กระจายตัวของแพทย์ในเมือง รวมทั้งภาวะสมองไหล
ออกในภาครัฐสู่ภาคเอกชน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากความเหลื่อมล้ า ภาระงานที่หนัก (๑๐๐ – ๒๐๐ ชั่วโมง/
สัปดาห์) สวัสดิการ คุณภาพชีวิต และวัฒนธรรมองค์กร โดยแพทย์รุ่นใหม่จะมองถึง Work Life Balance 
คือ การท างานจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย   นอกจากนี้  นโยบายศูนย์กลางการแพทย์ครบวงจร 
หรือ Medical Hub ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นตัวเร่งในการแก้ไขปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ 

๕. ควรให้ความส าคัญกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) โดยเพ่ิมอัตราก าลัง
บุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอและมีความสมดุลกับจ านวนประชากร ทั้งแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ
เนื่องจากภาระงานของ รพ.สต. ต้องส่งเสริม ป้องกัน รักษาเบื้องต้น และฟ้ืนฟูดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้นเนื่องจากสังคมผู้สูงวัย  ปัจจุบัน รพ.สต. มี ๒ สังกัด คือ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ซึ่งยังถ่ายโอนไม่ครบถ้วน เนื่องจากประเด็นปัญหา
หลายประการ โดยเฉพาะด้านอัตราก าลังที่ควรจะเป็นไปตามกรอบที่ก าหนด คือ รพ.สต. ขนาดเล็ก 
ควรมีบุคลากรไม่น้อยกว่า 7 คน รพ.สต. ขนาดกลางควรมีบุคลากรไม่น้อยกว่า ๑๒ คน และรพ.สต. ขนาดใหญ่
ควรมีบุคลากรไม่น้อยกว่า ๑๔ คน  นอกจากนี้ ควรพิจารณาการเข้าสู่ต าแหน่งของนักสาธารณสุขชุมชน  
เงินประจ าต าแหน่ง รวมทั้งระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย  

๖. ควรให้ความส าคัญกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Doctor) และพยาบาล
วิชาชีพประจ าครอบครัว (Family Nurse) ไม่ให้ท างานเกินเวลา เนื่องจากจะท าให้เสียสุขภาพ ขาดอิสรภาพ 
เสียอุดมการณ์ ค่าตอบแทนน้อย และเกิดเป็นปัญหาครอบครัวรวมทั้งปัญหาสังคมในอนาคต 

อนึ่ง เพื่อให้แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
อย่างยั่งยืนได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อประโยชน์ของประชาชน ที่ประชุมจึงมีมติให้ส่งประเด็น
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะส าคัญที่สมาชิกได้อภิปรายไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป  
และเนื่องจากเป็นเรื่องที่ เป็นประโยชน์ซึ่ งเกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธิการ 
การสาธารณสุข  ดังนั้น จึงเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขน าไปพิจารณาศึกษา
เพิ่มเติม และเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วให้เสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมวุฒิสภาในโอกาสต่อไป 
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ผลการพิจารณา 
นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ ผู้เสนอญัตติ ได้เสนอเหตุผลของการเสนอญัตติเรื่องดังกล่าว

ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการจ้างแรงงานต่างด้าวจ านวนมาก โดยเฉพาะแรงงานผิดกฎหมาย
จากประเทศเพ่ือนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ซึ่งคาดว่ามีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมากกว่า
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมาย และพบปัญหาตามที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชน เช่น ปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครที่มีประชาชนในท้องที่ร้องเรียน และจากการตรวจสอบพบว่ามีแรงงานต่างดา้ว
ไม่มีใบอนุญาตจ านวนมาก มีพฤติกรรมเป็นมาเฟีย แต่งตัวเลียนแบบเจ้าหน้าที่รัฐมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครอง 
ก่ออาชญากรรม ขอทาน ขบวนการค้ามนุษย์ และมีการรวมตัวกันเพ่ือเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ส่งผลให้เกิด
ความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น อีกปัญหาที่ส าคัญ คือ ปัญหาแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย 
ซึ่งในประกาศกระทรวงแรงงานได้ก าหนดให้บางอาชีพต้องท าโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้ น เป็นงาน 
ที่ห้ามคนต่างด้าวท าโดยเด็ดขาดทุกท้องที่ในราชอาณาจักร จากปัญหาแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย 
ท าให้ประเทศไทยต้องสูญเสียรายได้ เกิดการว่างงานของแรงงานไทย ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ 
ของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ การให้สวัสดิการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ได้ แก่ ประกันสังคม  
และประกันสุขภาพ ได้ส่งผลกระทบต่อความไม่สะดวกในการใช้บริการสถานพยาบาลของประชาชนไทย 
และปัญหากรณีกลุ่มแรงงานต่างด้าวขอเข้ารับการรักษาแบบจ่ายเอง แต่เมื่อรักษาแล้วเดินทางกลับประเทศ
สถานพยาบาลไม่สามารถติดตามเรียกเก็บค่ารักษาได้ เกิดผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดินปีละกว่า ๒.๕ 
พันล้านบาท  ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการร่วมกัน เพื่อตรวจสอบและด าเนินการท าให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จึงสมควรที่วุฒิสภาจะได้มีการอภิปรายระดมความเห็นเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และปัญหาการประกอบอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า เพื่อเสนอไปยังรัฐบาล
เพื่อพิจารณาด าเนินการอย่างเร่งด่วน  

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
โดยในการอภิปรายของสมาชิกได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ส าคัญเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และปัญหาการประกอบอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้    
     ๑. รัฐบาลควรยกระดับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้เป็นวาระแห่งชาติ 
และต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมถึงมีการบริหารจัดการ  

๖.๔ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้วุฒิสภาพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และปัญหาการประกอบอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า   
นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ เป็นผู้เสนอ 
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อย่างเป็นระบบ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพราะปัญหานี้เกิดมายาวนานจนมีแรงงานต่างด้าว  
ผิดกฎหมายอาศัยอยู่ในประเทศไทยหลายรุ่นแล้ว        

๒. การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวจะต้องไม่กระทบกับแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่  
ที่เข้ามาท างานอย่างถูกกฎหมาย ควรเปลี่ยนระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากการควบคุมมาเปน็ระบบคุม้ครอง
และอ านวยความสะดวก เพื่อประโยชน์ของนายจ้างและแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย เป็นการสร้างแรงจูงใจ
และเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับแรงงานต่างด้าวสามารถเข้าถึงการลงทะเบียนที่สะดวกขึ้น โดยจัดตั้ง
ศูนย์ One Stop Service เพื่อให้มีแรงงานต่างด้าวในระบบเพิ่มมากขึ้น 

๓. การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย 
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (คบต.) มีมติเร่งรัดให้นายจ้างยื่นบัญชีแรงงานต่างด้าว  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยไม่มีการขยายระยะเวลานั้น อาจเกิดความชัดเจน 
ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา แต่ก็อาจส่งผลกระทบในทางเศรษฐกิจต่อนายจ้างและแรงงานต่างด้าวได้ 
ดังนั้น รัฐบาลควรพิจารณาด าเนินการอย่างรอบคอบ 

๔. นายจ้างหรือผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวควรอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน รัฐบาล 
ควรออกระเบียบให้ผู้ประกอบการมีที่พักอาศัยให้แรงงานต่างด้าว ไม่ให้พักอาศัยกระจัดกระจายกัน เพ่ือให้
การบริหารจัดการแรงงานมีประสิทธิภาพ 

๕. การด าเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่แย่งอาชีพสงวนส าหรับคนไทยนั้น จะต้องด าเนินคดี
กับนายจ้าง เจ้าของสถานที่ ผู้ ให้การสนับสนุน หรือผู้อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ด้วย แต่ควร
พิจารณายกเว้นบางอาชีพตามความเหมาะสมที่ไม่มีแรงงานคนไทยท าแล้ว ซึ่งมีเพียงแรงงานต่างด้าวที่ท าอยู ่
เช่น การท าประมงทะเล งานเกษตรกรรม งานก่อสร้าง เป็นต้น จึงมีความจ าเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว 
ดังนั้น รัฐบาลควรพิจารณาแก้ไขกฎหมายอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวประกอบอาชีพสงวนได้ตามความ
เหมาะสมและตามความจ าเป็นในบางพ้ืนที่ 

๖. ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานอย่างถูกกฎหมายประมาณ ๓ ล้านคน  
แต่แรงงานเหล่านี้เข้าระบบประกันสังคม ๑.๔ ล้านคนเท่านั้น รัฐบาลจึงต้องจัดระเบียบการเข้ามาท างาน
ของแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย และต้องประกอบอาชีพที่กฎหมายอนุญาต ทั้งนี้ อาจจัดตั้งกองทุน
ส าหรับแรงงานข้ามชาติ เพ่ือน าไปใช้ดูแลแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะ เช่น จัดการศึกษาให้บุตรแรงงาน  
ต่างด้าว การรักษาพยาบาล โดยให้สิทธิเฉพาะแรงงานต่างด้าวกับครอบครัวที่ถูกกฎหมายเท่านั้น รวมถึง 
การอ านวยความสะดวกในสิทธิด้านอื่น ๆ ที่พึงได้รับ และต้องเผยแพร่ข้อมูลการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้อง
กับแรงงานต่างด้าวให้ประชาชนทราบเพ่ือความโปร่งใส 

๗. การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายต้องเน้นแก้ที่หน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบตามกฎหมาย ต้องด าเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านแรงงาน  
ต่างด้าวที่กระท าการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ รวมถึงการขอความร่วมมือผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ  
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และผู้รักษากฎหมายในการร่วมกันด าเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายอย่า งเคร่งครัด  
จึงจะแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้ 

๘. ในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลต้องพิจารณาแก้ไขปัญหาแรงงาน
อย่างเป็นระบบ เพ่ือมิให้ประเทศขาดแคลนแรงงานในการพัฒนาประเทศ ซึ่งแรงงานต่างด้าว  
ก็ถือเป็นแรงงานที่มีส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ฉะนั้น การแก้ปัญหาแรงงาน 
ต่างด้าวจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน 

๙. การแก้ไขปัญหาการท าผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ปัญหาการก่ออาชญากรรม 
หรือปัญหาแรงงานต่างด้าวสร้างความไม่ปลอดภัยในพ้ืนที่ต่าง ๆ นั้น อาจด าเนินการโดยจัดกลุ่มแรงง าน 
ต่างด้าวถูกกฎหมายให้ดูแลความเรียบร้อยกันเองภายในกลุ่ม หากคนในกลุ่มกระท าผิดกฎหมาย 
จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน หรืออาจถูกตัดสิทธิประโยชน์บางอย่าง 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และปัญหา
การประกอบอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ยั่งยืน และเพ่ือประโยชน์ 
ของประชาชน ที่ประชุมมีมติให้ส่งประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ส าคัญที่สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
ไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป และมอบหมายให้คณะกรรมาธิการการแรงงาน  
น าไปพิจารณาศึกษาเพ่ิมเติม และเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วให้เสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมวุฒิสภา
ในโอกาสต่อไป 
 

 

ผลการพิจารณา 

นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร ผู้เสนอญัตติ ได้เสนอเหตุผลของการเสนอญัตติเรื่องดังกล่าว 
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่า หลายประเทศเลือกจัดการปัญหาขยะที่จัดการยาก  
และสร้างภาระให้กับประเทศของตนด้วยการส่งออกขยะเหล่านี้ออกมาให้ประเทศอื่นจัดการแทน  
ซึ่งประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านในแถบอาเซียนก็เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางนั้น โดยเฉพาะ  
เศษขยะพลาสติกที่หลายประเทศน าเข้ามารีไซเคิลทั้งแบบถูกกฎหมายและแบบลักลอบน าเข้ามา  
ซึ่งสิ่งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และปัญหาในมิติอื่น ๆ ให้กับประเทศไทย  
เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยมลพิษทางอากาศ การสร้างมลพิษกากขยะที่เป็นอันตราย  
ต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชนและภาพลักษณ์ของประเทศ โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหานี้  

๖.๕ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญตัติการลักลอบน าเขา้ขยะพลาสติก  
นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร เป็นผู้เสนอ 

 



๑๓ 
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ท าให้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๖ มีมติคณะรัฐมนตรีควบคุมโควตาการน าเข้าขยะพลาสติก และปี ๒๕๖๗  
มีการก าหนดให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้าขยะพลาสติกมาในเขตปลอดอากร (Free zone) ลดการ
น าเข้าเศษพลาสติกลงครึ่งหนึ่ง และได้ด าเนินการมาจนถึงการห้ามน าเข้าเศษพลาสติกเข้ามาตั้งแต่เดือน
มกราคมปี ๒๕๖๘ เป็นต้นไปด้วย อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมากลับมีข่าวการตรวจจับโรงงานรีไซเคิลพลาสติก
เถื่อนหลายแห่งซึ่งน าขยะพลาสติกมาจากต่างประเทศ และเจ้าของโรงงานเป็นคนต่างชาติ  รวมทั้ง 
มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายท างานที่โรงงานเถื่อนเหล่านั้นด้วย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้าง
ความสงสัยให้กับประชาชนว่า โรงงานเถื่อนมากมายในประเทศไทยเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร น าขยะพลาสติก
น าเข้าจากต่างประเทศมาจากไหน และมีบุคคลใดเป็นผู้ดูแลหรือว่าก าลังจะมีขบวนการลักลอบน าเข้าเศษขยะ
พลาสติกผิดกฎหมายจากต่างชาติ เนี่องจากในประเทศไทยมีอยู่เพียง ๑๔ บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้น าเศษ
พลาสติกจากต่างประเทศเข้ามารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกเพ่ือส่งออกเท่านั้น โดยทั้ง ๑๔ บริษัทประกอบกิจการ
โรงงานในพ้ืนที่เขตปลอดอากรในการควบคุมของกรมศุลกากร และมีโควตาการน าเข้าเศษพลาสติกของแตล่ะ
บริษัทจะถูกค านวณจากประสิทธิภาพในการผลิตว่าแต่ละโรงงานสามารถรีไซเคิลขยะเพื่อผลิตเม็ดพลาสติก
ต่อปีได้จ านวนเท่าใด ก็จะมีโควตาน าเข้าเศษพลาสติกได้ตามนั้น หมายความว่า แต่ละบริษัทจะสามารถ  
น าเศษพลาสติกเข้ามาเพ่ือผลิตเองได้จริงและเพ่ือส่งออกเท่านั้น ไม่สามารถน าเข้ามาเกินเพ่ือน าไปขาย  
หรือน าไปใช้ในธุรกิจอย่างอื่นได้ แต่จากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมศุลกากรเกี่ยวกับปริมาณน าเข้าส่งออก
เศษพลาสติกของทั้ง ๑๔ บริษัท พบว่ามีบริษัทรีไซเคิลพลาสติกต่างชาติแห่งหนึ่งที่อยู่ใน Free zone  
มีพฤติกรรมการน าเข้าที่น่าสงสัยหลายประการ ได้แก่ 

๑) บริษัทแห่งนี้มีการน าเข้าประเภทพลาสติกที่ต่างจากบริษัทอื่น โดยปกติกิจการรีไซเคิล
ผลิตเม็ดพลาสติกต้องน าเศษพลาสติกตามพิกัดศุลกากรที่ ๓๙.๑๕ แต่บริษัทนี้มีการน าเข้ามาในพิกัด 
ท่ีหลากหลายมาก นอกจากพิกัดเศษพลาสติก ๓๙.๑๕ แล้ว บริษัทนี้ยังน าเข้าพลาสติกในพิกัดอื่น ๆ  
เช่น ๓๙.๒๖ ๓๙.๐๓ ๓๙.๒๐ โดยเฉพาะพิกัด ๓๙.๒๖ ที่น าเข้ามาเป็นปริมาณหลายล้านกิโลกรัม  
ซึ่งตามเกณฑ์แล้ววัสดุในหมวดนี้จะเป็นวัสดุที่ไม่ใช่ของใหม่ที่เป็น Finish Good แต่เป็นลักษณะพลาสติก 
ที่เป็นชิ้นงานไม่ใช่ลักษณะเป็นเศษพลาสติกที่ส าหรับน าเข้ามาเพ่ือน ามารีไซเคิล จึงไม่มีเหตุผลที่บริษัท  
รีไซเคิลพลาสติกที่จดทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. ๔) ซึ่งท ากิจการรีไซเคิลขยะพลาสติก
เพ่ือท าเป็นเม็ดพลาสติกเท่านั้นจะน าเข้าสินค้าที่เป็น Finish Good มารีไซเคิล เมื่อไปดูผู้ประกอบการ 
รายอื่นที่จดทะเบียนผลิตเม็ดพลาสติก ร.ง. ๔ เหมือนกันอีก ๑๓ บริษัทในเขต Free zone ไม่มีโรงงานใด 
ที่น าเข้าพลาสติกในพิกัดอื่นเข้ามาจ านวนมากเหมือนบริษัทนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทนี้น าเข้าวัสดุในพิกัด
อื่นเข้ามาจ านวนมากเพ่ือเหตุใด มีการอ าพรางน าเข้าเศษพลาสติกด้วยการระบุเป็นพิกัดอื่น นอกจากนี้ เมื่อไป
ตรวจข้อมูลที่ถูกส่งมาจากประเทศต้นทางพบว่ามีความขัดแย้งกัน โดยทางบริษัทนี้ระบุพิกัดอื่นที่ไม่ใช่พิกัด
เศษพลาสติก ๓๙.๑๕ เมื่อไปดูข้อมูลบริษัทต้นทางระบุว่าเป็น Recycling material และเมื่อไปดูค าอธิบาย
ภาษาไทยกลับระบุว่าของที่น าเข้ามาเป็นชิ้นงานพลาสติก  



๑๔ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

๒) ในปี ๒๕๖๗ บริษัทแห่งนี้มีอัตราการน าเข้าและส่งออกไม่สอดคล้องกัน และน าเข้า
เกือบเต็มโควตา โดยยังมีการน าเข้าในพิกัดอื่น ๆ อีกหลายล้านกิโลกรัม แต่กลับมีข้อมูลปริมาณส่งออกน้อย
กว่าปริมาณที่น าเข้าเกือบ ๑๐ ล้านกิโลกรัม จึงมีข้อสังเกตว่าวัตถุดิบพลาสติกเกือบ ๑๐ ล้านกิโลกรัมท่ีบริษัทนี้
น าเข้ามายังอยู่ที่โรงงานหรือไม่ หรือถูกขนย้ายเข้ามาที่โรงงานนี้จริง ๆ หรือไม่ หรือไปอยู่ตามโรงงานเถื่อนอื่น ๆ 
ตามที่เป็นข่าว ดังนั้น กรมศุลกากรควรประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบไปตรวจและถ้าไม่พบเศษ
พลาสติกจ านวนดังกล่าว ต้องรีบสอบสวนต่อว่าหายไปไหน เข้ามาที่โรงงานนี้ตั้งแต่แรกหรือไม่ รวมทั้ง 
ต้องตรวจกล้องวงจรปิดเพ่ือตรวจว่าของเหล่านี้ถูกขนย้ายเข้ามาในเขตปลอดอากรจริงหรือไม่ เพราะว่า  
ตามประกาศของศุลกากรก าหนดให้กล้องวงจรปิดสามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ ๖๐ วัน  

๓) จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า บริษัทมีการน าเข้าผงอลูมิเนียมออกไซด์ (Aluminium 
Oxide Powder) ปริมาณรวมเกือบ ๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม น่าสงสัยว่าบริษัทจะน าเข้าผงอลูมิเนียม 
มาเพ่ือเหตุผลใด จึงขอตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นต้นเหตุของการพบตะกรันอะลูมิเนียม (Aluminium dross) 
ที่เป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมา  

ทั้งนี้  จากข้อมูลที่กล่าวมา จะเห็นว่าประเทศไทยก าลังมีขบวนการลักลอบขนขยะพลาสติก 
เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายโดยกลุ่มทุนต่างชาติ โดยจะสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 
รวมถึงทิ้งมลพิษไว้ให้ชุมชนและประชาชนชาวไทย จึงขอตั้งข้อสังเกตไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
และอธิบดีกรมศุลกากรให้ช่วยติดตาม ตรวจสอบและชี้แจงให้ทราบด้วย ดังนี้ 

๑. การที่มีบริษัทน าเข้าเศษพลาสติกนอกเหนือจากพิกัด ๓๙.๑๕ มาในเขตปลอดอากร 
เพ่ือวัตถุประสงค์ใด และการน าเข้าต้องมีการส าแดงของดังกล่าวใช่หรือไม่ หากมีการส าแดงเป็นเท็จ แสดงว่า
บริษัทหรือโรงงานดังกล่าวต้องการจะหลีกเลี่ยงโควต้าน าเข้าที่จะได้รับมาใช่หรือไม่  

๒. ข้อมูลปริมาณการน าเข้า ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ บางบริษัทมีปริมาณ
รวมกันเกินกว่าล้านกิโลกรัม ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบสินค้าดังกล่าวอย่างไร ขอให้กรมศุลกากร
ตรวจสอบเพ่ิมเติมว่าบริษัทใดในเขตปลอดอากรที่ปัจจุบันมีการน าเข้าของในพิกัดอื่น โดยเฉพาะพิกัด  
ที่ ๓๙.๒๖ น าเข้ามามากที่สุดเป็นจ านวนใด และเรื่องบัญชี Stock สินค้าคงเหลือที่ได้กล่าวไปแล้ว  
กรมศุลกากรควรลงพ้ืนที่ตรวจสอบว่าโรงงานสามารถจัดเก็บวัตถุดิบปริมาณเหลือรวมกันมากกว่า ๑๐ ล้าน
กิโลกรัมได้หรือไม่ และถ้าจัดเก็บได้มีของดังกล่าวอยู่ในโรงงานจริงหรือไม่ รวมทั้งควรตรวจสอบว่า 
ได้มีการลักลอบน าขยะพลาสติกไปนอกเขตปลอดอากรหรือไม่ จ านวนเท่าใด 

๓. กรณีบางบริษัทมีการน าเข้าผงอลูมิเนียมออกไซด์ (Aluminium Oxide Powder) 
ปริมาณรวมเกือบ ๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ทั้งที่ไม่ได้ท าธุรกิจเกี่ยวกับอลูมิเนียม ควรตรวจสอบว่าน าเข้ามา  
เพื่อวัตถุประสงค์ใด  เป็นต้นเหตุเกี่ยวกับสาร Aluminium Dross ที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่หรือไม่  

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
สรุปได้ว่า ปัญหาเรื่องการจัดการกับขยะที่น าเข้าจากต่างประเทศมีความส าคัญมาก ในหลายจังหวัด 
เป็นพ้ืนที่ที่เป็นโรงงานเถื่อน มีนักลงทุนต่างชาติเป็นเจ้าของ ครอบครองโดยไม่มีใบอนุญาตใด ๆ พบว่ า  



๑๕ 
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มีการลักลอบน าเข้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มีสารเคมี เช่น ปรอท แคดเมียม ลิเธียมเป็นส่วนประกอบ หากน ามาท าลายในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก 
ในอนาคตสภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศคงจะเกิดปัญหา เช่น PM 2.5 เมื่อรวมกับสารเคมีเหล่านี้กลายเป็น
ฝุ่นพิษ เป็นต้น  ทั้งนี้ โรงงานที่ไม่ได้จัดตั้งอย่างถูกกฎหมาย ส่วนใหญ่เป็นโกดังและเอาขยะมาซ่อนไว้ 
ในพ้ืนที่หรือฝังดินไว้บริเวณดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้สารปรอท สารตะกั่วต่าง ๆ ไหลลงน้ าปนเปื้อนอยู่ในดิน น้ า 
อากาศ ส่งผลให้สัตว์น้ าไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ดังนั้น ขยะเหล่านี้ต้องมีวิธีการท าลายให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ต่อมามีประกาศของกระทรวงพาณิชย์ปี ๒๕๖๖ ห้ามน าขยะพลาสติกเข้ามาในประเทศไทย 
โดยเด็ดขาด มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป และเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบโรงงานที่มีใบอนุญาตประเภท ๑๐๖ และใบอนุญาตประเภท ๑๐๕ ตรวจสอบความเป็นเจ้าของ 
ที่แท้จริง เพราะหลายครั้งพบว่าบางบริษัทมีสภาพเป็นนอมินี (Nominee) และควรตรวจสอบการถือครอง
ที่ดินของบริษัทนอมินีเหล่านี้ โดยเฉพาะโรงงานที่มีใบอนุญาตประเภท ๑๐๖ ต้องตรวจให้เข้มงวดมากขึ้น 
อีกทั้งกลุ่มนักลงทุนต่างชาติที่ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย เพราะว่าประเทศต้นทางถูกควบคุม 
ไม่ให้มีการท ารีไซเคิลขยะลักษณะนี้เหมือนกัน และการน าเข้าไปยังพ้ืนที่ Free Zone ไม่ได้มีการเสียภาษี 
ประเทศไทยไม่ได้อะไรเลยจากสิ่งที่เกิด จึงควรให้ก าชับและตรวจสอบการน าเข้าเศษพลาสติกในส่วนของฟรีโซน 
ท่ีรัฐมนตรีก ากับดูแล 

หลังจากนั้น ที่ประชุมวุฒิสภาจึงมีมติเห็นชอบให้ส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยัง
คณะรัฐมนตรี และมอบหมายให้คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมร่วมกับคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 

(๗)  เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี) 

 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ นาฬิกา 
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